



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๙๙๙ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานรับสัญญากู้ยืม

และจัดประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ค้ำประกัน มาลงนามค้ำประกัน การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้กู้ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ อาคารกิจการนักศึกษา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามวันที่ ดังนี้

วันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	รับสัญญากู้ยืม และเป็นพยานการลงนามค้ำประกัน ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ ๑ - ๕ รอบ ๑ และรายเก่าปี ๑ รอบ ๑
วันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓	รับสัญญากู้ยืม และเป็นพยานการลงนามค้ำประกัน ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ ๑ - ๕ รอบ ๒ และรายเก่าปี ๑ รอบ ๒
วันที่ ๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	รับสัญญากู้ยืม และเป็นพยานการลงนามค้ำประกัน ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน รอบขยายเวลาสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามเวลา

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๑) จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานรับสัญญากู้ยืม และจัดประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้

#### กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ	พลเดช	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล และตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้ลุล่วงไปด้วยดี

### กรรมการดำเนินงาน

#### กรรมการฝ่ายประสานและดำเนินงาน

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นางสาวพนาวัลย์	อักษรเนียม	กรรมการ
นางสาวบุษราพร	บัวอุไร	กรรมการ
นางสาวศิริภัสสร	สุขสองห้อง	กรรมการ
นางสาวณัชชาภา	เครือเอม	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและเลขานุการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### หน้าที่

๑. ตรวจสอบสัญญากู้ยืม เอกสารประกอบสัญญากู้ยืม และเป็นพยานการลงนามค้ำประกัน
๒. ตรวจสอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษากองทุนฯ
๓. จัดทำแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
๔. จัดการประชุม และให้นักศึกษาผู้กู้ลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ
๕. บรรยายวิธี ขั้นตอนการลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ และขั้นตอนการปฏิบัติอื่นของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๖. ตรวจสอบความถูกต้องในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ของนักศึกษาผู้กู้เป็นรายบุคคล

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ พลเดช)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม